

## Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng ngành Thống kê năm 2015

Ngày 27 - 28/7/2015, tại Nha Trang, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng ngành Thống kê năm 2015. Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; đại diện các đơn vị thuộc TCTK, 63 Cục Thống kê các tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết công tác Tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng năm 2013-2014 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2016; hướng dẫn triển khai Nghị định số 78/2013/NĐ-CP; Thông tư số 08/2013/TT-TTg.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã chỉ ra những hạn chế nội tại của ngành và chỉ đạo Vụ chức năng cũng như các đơn vị sự nghiệp, các Cục Thống kê cần khắc phục triệt để các hạn chế để thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng của Ngành.

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

## Một số Hội thảo và Hội nghị thống kê trên Thế giới trong tháng 8/2015

- Hội nghị về Thống kê cho các nhà nghiên cứu do Viện Nghiên cứu và đào tạo liên ngành Panacea tổ chức từ ngày 01-16/8 tại Ấn Độ.
- Hội nghị truyền hình vệ tinh đầu tiên của Mỹ Latin ISI về Ước lượng khu vực nhỏ do Viện Thống kê thế giới tổ chức từ ngày 03-05/8 tại Chile.
- Chương trình Đào tạo: Ứng dụng Kinh tế học và phần mềm R do Hiệp hội Thống kê Ethiopia tổ chức từ ngày 03-08/8 tại Ethiopia.
- Hội nghị chuyên đề về khoa học thống kê và dữ liệu – ICASA Canada do Hiệp hội Thống kê quốc tế Trung Quốc tổ chức từ ngày 04/8 tại Canada.
- Hội nghị về Phương pháp nghiên cứu & Ứng dụng Thống kê y tế/sức khỏe do Viện nghiên cứu Nha khoa và y tế tổ chức từ ngày 04-06/8 tại Malaysia.
- Hội nghị chung về khoa học thống kê do Hiệp hội Thống kê Mỹ tổ chức từ ngày 08-13/8 tại Mỹ.
- Hội thảo về Dữ liệu lớn và đào tạo thống kê do Trường Đại học Thống kê Costa Rica tổ chức từ ngày 19-20/8 tại Costa Rica.
- Hội nghị quốc gia về thống kê y tế do Trung tâm Thống kê y tế quốc gia tổ chức từ ngày 24-26/8 tại Mỹ.
- Hội thảo về Ứng dụng thống kê và toán học trong khoa học pháp y do Viện Khoa học ứng dụng thống kê và toán học tổ chức từ ngày 31/8 – 4/9 tại Mỹ.

## Đại hội Thống kê Thế giới lần thứ 60



Toàn cảnh Đại hội Thống kê Thế giới

6h (giờ địa phương) ngày 26/7/2015, tại Rio de Janeiro, Brazil, Viện Thống kê Quốc tế (ISI) tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thống kê Thế giới lần thứ 60 (World Statistics Congress – WSC). Lễ khai mạc Đại hội đã có sự tham dự khoảng 1000 đại biểu đến từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội do ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn, và ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê. Giáo sư Vijay Nair, Chủ tịch ISI phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội lần này nhằm kỷ niệm 130 thành lập ISI diễn ra từ ngày 26-31/7/2015, các đại biểu tham dự sẽ được nghe trình bày khoảng hơn 400 báo cáo, đó là những nghiên cứu tiên tiến, các ứng dụng thực hành hoàn hảo, các vấn đề phát triển mới nổi với những thách thức và cơ hội, và thảo luận về các vấn đề xã hội trọng điểm, mới nổi về thống kê.

Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK

## Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, bắt đầu từ 7h sáng ngày 01/8/2015, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ủy ban Dân tộc (UBDT) tiến hành thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015. Cuộc điều tra diễn ra từ ngày 1/8/2015 và kết thúc chậm nhất vào ngày 31/8/2015.

### Lễ ra quân Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015

Sáng ngày 1/8/2015, tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, TCTK phối hợp với UBDT tổ chức Lễ ra quân Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015. Tham dự lễ ra quân có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK và ông Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT.



Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại Lễ ra quân

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

## Tuyên truyền công tác Phòng cháy chữa cháy tại Viện Khoa học Thống kê

Thực hiện Quyết định số 432/UBND-TP ngày 20/3/2015 của Ủy ban Nhân dân Quận Hà Đông về việc phối hợp tuyên truyền pháp luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngày 30/07/2015, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã phối hợp với Trường Đại học Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) tổ chức buổi tuyên truyền PCCC và kỹ năng xử lý tình huống, thoát hiểm khi có cháy, nổ xảy ra. Đây là một trong những hoạt động thực hiện theo quy định của Luật PCCC, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định số 79/2015-CP của Chính phủ và Thông tư số 66/2015/TT-BCA của Bộ Công an.



Các viên chức Viện KHTK tham dự buổi tuyên truyền

Các viên chức và người lao động của Viện KHTK đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản trong công tác PCCC, trong đó những nội dung được chú trọng tuyên truyền phổ biến như: tầm quan trọng của công tác PCCC, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong công tác PCCC; các nguyên nhân dẫn đến sự cháy; những kỹ năng thoát hiểm khi có cháy, nổ và biện pháp chữa cháy. Ngoài những kiến thức cơ bản về PCCC, cán bộ Viện KHTK còn được thực hành các kỹ thuật PCCC: sử dụng bình chữa cháy CO<sub>2</sub>, bình bột để dập tắt đám cháy.

Thông qua buổi tuyên truyền sẽ giúp cho viên chức và người lao động nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC; đồng thời, bổ sung kinh nghiệm trong xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.

Nguồn: Đỗ Ngát, Viện KHTK

## Tổng cục Thống kê tiếp xúc giao tân Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam

Chiều ngày 30/6/2015, TCTK đã có buổi đón tiếp xúc giao tân Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam - Jonathan Dunn và ông Sanjay Kalra, nguyên Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam.

Tại buổi đón tiếp, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã đánh giá cao những giúp đỡ của IMF dành cho TCTK và vui mừng vì mối quan hệ giữa cơ quan IMF tại Hà Nội và TCTK ngày càng gắn bó, tốt đẹp. Ông cũng hi vọng ông Jonathan Dunn, tân Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam sẽ tiếp nối truyền thống của các Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam tiếp tục hợp tác, phối hợp với cơ quan Thống kê Việt Nam và chúc ông hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình.

Ông Jonathan Dunn, tân Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam cũng bày tỏ sự vui mừng khi tiếp nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam và cam kết sẽ phối hợp thật tốt với TCTK trong thời gian công tác với cương vị là Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam.



Toàn cảnh buổi đón tiếp

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

### Trao Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp Thống kê Việt Nam”

Ngày 16/7/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức buổi Lễ trao Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp Thống kê Việt Nam” cho ông Sanjay Kalra, Trưởng đại diện Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Việt Nam nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ về nước.

Trong thời gian công tác tại Việt Nam, ông Sanjay Kalra đã có những đóng góp to lớn trong việc hỗ trợ phát triển cho TCTK, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực thống kê về Tài khoản Quốc gia, Thống kê Giá. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành Thống kê Việt Nam đã Quyết định trao tặng ông Sanjay Kalra Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp Thống kê Việt Nam”. Đây là phần thưởng cao quý, đồng thời cũng là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Sanjay Kalra đối với ngành Thống kê Việt Nam.

### Hội thảo về Luật Thống kê (sửa đổi)

Trong tháng 7/2015, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức 02 cuộc Hội thảo lấy ý kiến về một số nội dung của Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi), nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm nay. Hội thảo tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức ngày 27-28/7/2015; tại Hà Nội, Hội thảo tổ chức ngày 31/7/2015.

### MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (TĂNG/GIẢM) SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2014 (%)

TT	Chỉ tiêu	% tăng (giảm)
1	Chỉ số sản xuất công nghiệp	+9,9
2	Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng	+9,9
3	Tổng kim ngạch xuất khẩu	+9,5
4	Tổng kim ngạch nhập khẩu	+16,4
5	Khách quốc tế đến Việt Nam	-9,4
6	Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so với kế hoạch năm	54,8
7	Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014	+0,86
8	Lạm phát cơ bản 7 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014	+2,22

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

## Đoàn Cơ quan thống kê Campuchia học tập kinh nghiệm thống kê của Việt Nam



TCTK tiếp Đoàn Cơ quan thống kê Campuchia

Từ ngày 27/7 - 01/08/2015, Đoàn Cơ quan thống kê Campuchia (NIS) sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê (TCTK). Ông Meng Kimhor, Phó Tổng cục trưởng NIS, làm trưởng đoàn. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì buổi đón tiếp.

Mục tiêu của Đoàn là học tập kinh nghiệm về các lĩnh vực: (1) Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Cục Thống kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (2) Tổng điều tra dân số và Nhà ở; Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản. Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Cục Thống kê Thái Nguyên.

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

### Văn bản mới ban hành trong lĩnh vực thống kê

- Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016;
- Quyết định số 116/QĐ-TTg ngày 23/7/2015, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Quyết định số 352/QĐ-TCTK ngày 18/5/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê;
- Quyết định số 733/QĐ-TCTK ngày 24/6/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 – 06/5/2016).

### KHAI GIẢNG LỚP KỸ NĂNG THỰC HIỆN MỘT BÁO CÁO THỐNG KÊ PHÂN TÍCH XÃ HỘI VĨ MÔ

Từ ngày 03 – 06/8/2015, Viện Khoa học Thống kê tổ chức lớp học "Kỹ năng thực hiện một báo cáo thống kê phân tích xã hội vĩ mô". Học viên đến từ các Vụ nghiệp vụ Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê cấp tỉnh, thành phố và Bộ Công thương.

Lớp học cung cấp cho học viên cái nhìn khái quát về hoạt động thống kê và sự cần thiết phải nâng cao kỹ năng biên soạn báo cáo thống kê kinh tế - xã hội; quy trình tiến hành một báo cáo thống kê KT-XH; kết cấu và nội dung phần lời văn phân tích trong một báo cáo thống kê KT-XH. Lớp học do TS.Trần Kim Đồng, nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, TCTK giảng. Trước đó, từ ngày 28-31/7/2015, Viện KHTK cũng đã tổ chức lớp "Phân tích thống kê đa biến" nhằm cung cấp cho học viên kỹ thuật cơ bản trong phân tích dữ liệu định tính và định lượng (những vấn đề cơ bản về kỹ thuật phân tích hồi quy, phương pháp đánh giá độ tin cậy của thang đo và kỹ thuật nén dữ liệu).



Toàn cảnh lớp học

Nguồn: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê, Viện KHTK